

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Thực hiện Thông báo số 71/TB-HĐND, ngày 10/3/2021 của Thường trực HĐND huyện về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIII, Ban Dân tộc báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Dân tộc HĐND huyện khoá XIII có tổng số 07 thành viên, gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 05 Ủy viên¹. Trưởng Ban và các Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm, Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách. Hiện nay, Ban Dân tộc HĐND huyện còn 05 thành viên. So với đầu nhiệm kỳ giảm 02 thành viên, lý do chuyển công tác khác².

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Dân tộc HĐND huyện thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và triển khai đầy đủ các nội dung công việc theo sự phân công, điều hòa của Thường trực HĐND huyện đảm bảo quy định.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẾN NAY

1. Hoạt động giám sát

1.1. Giám sát chuyên đề

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo Luật định và bám sát Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát hàng năm, Ban Dân tộc HĐND huyện đã chủ động thực hiện giám sát 09 chuyên đề. Tổ chức được 46 buổi giám sát, làm việc trực

¹ Ông A Quang - Trưởng ban; bà Nông Thị Thiệp - Phó Trưởng ban; Các ủy viên Ban Dân tộc gồm các ông, bà: Ngô Thị Sâm, Lê Quang Thịnh, A Hiều, Y Khâm, Y Hải.

² Khuyết Trưởng Ban do chuyển công tác khác, tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện đã miễn nhiệm Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện đối với ông A Quang; giảm 01 Ủy viên do chuyển công tác, Ban Dân tộc đã tham mưu Thường trực HĐND huyện ban hành Nghị quyết phê chuẩn cho thôi Ủy viên Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIII đối với bà Ngô Thị Sâm.

tiếp với UBND các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị liên quan. Trong đó, 18 buổi tại UBND các xã, thị trấn và 28 buổi tại các cơ quan, đơn vị.

Qua giám sát chuyên đề, Ban Dân tộc HĐND huyện đã tập trung đánh giá, phân tích những kết quả đạt được, những mặt hạn chế, khó khăn, vướng mắc và theo đó đã đề xuất 59 kiến nghị đối với UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn các chuyên đề đã giám sát trong thời gian tới. Qua theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, Ban Dân tộc thấy hầu hết các kiến nghị đã được UBND huyện, UBND xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị ghi nhận và đưa vào chương trình, kế hoạch công tác, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

(nội dung, kết quả cụ thể có Phụ lục kèm theo)

1.2. Giám sát thường xuyên

Ngoài hoạt động giám sát chuyên đề, thông qua tiếp xúc cử tri, qua các hội nghị của ngành, địa phương, qua phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát,... Ban Dân tộc HĐND huyện đã chú trọng theo dõi, giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, chính sách tín dụng, hỗ trợ về giáo dục, y tế, trợ giúp pháp lý và các chính sách hỗ trợ trực tiếp, đột xuất,... đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện³. Qua đó, đã kịp thời phản ánh

³ + Theo dõi thường xuyên việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Trên địa bàn huyện với 4 xã thuộc khu vực III, 6 thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các xã, thị trấn ngoài chương trình 135 được thụ hưởng.

+ Chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống với trên 10 chương trình tín dụng ưu đãi. Các chính sách hỗ trợ về giáo dục: Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo Nghị định số 86/2015/QĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ; Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho học sinh mầm non 3,4,5 tuổi theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg, ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và từ tháng 3/2018 thực hiện theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP, ngày 05/1/2018 của Chính phủ và đến tháng 11/2020 thực hiện theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP, ngày 8/9/2020 của Chính phủ; Chính sách hỗ trợ gạo, tiền ăn, tiền ở, cho học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người DTTS học tại các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 66/QĐ-TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định 53/QĐ-TTg, ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ,...

+ Chính sách hỗ trợ về y tế: Theo dõi tình hình thực hiện chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Điều 12, Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người DTTS vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn khám chữa bệnh theo Quyết định 139/2002/QĐ-TTg, ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 14/2012/QĐ-TTg, ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ,...

+ Các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người DTTS, DTTS thuộc diện hộ nghèo: Theo dõi tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, ngày 7/8/2009 (đã hết hiệu lực đầu năm 2019); chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (hết hiệu lực cuối năm 2016); chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 59/2017/QĐ-TTg, ngày 16/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18/3/2011 của Thủ

với cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được kịp thời và đúng quy định.

2. Hoạt động khảo sát

Nhiệm kỳ qua, Ban Dân tộc HĐND huyện tích cực tổ chức nhiều đợt khảo sát nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện nói chung, vùng dân tộc thiểu số nói riêng⁴. Đã thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo, điều hòa của Thường trực HĐND huyện, chủ động phối hợp với các Ban HĐND huyện khảo sát thực địa tại một số công trình, dự án chuẩn bị đầu tư kịp thời tham mưu Thường trực HĐND, đề xuất HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư cũng như phân bổ vốn đầu tư đảm bảo đúng quy định, sát thực và hiệu quả. Qua khảo sát, Ban Dân tộc đã kịp thời kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn các nội dung lĩnh vực đã được khảo sát.

3. Hoạt động thẩm tra, tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND huyện

Thực hiện nhiệm vụ Thường trực HĐND huyện phân công thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện, Ban Dân tộc HĐND huyện đã phát huy tốt vai trò phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp bất thường, kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường kỳ HĐND huyện đối với các nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc. Hầu hết các ý kiến thẩm tra đều phản ánh rõ ý kiến đánh giá, quan điểm của Ban về những vấn đề đã thẩm tra, đồng thời đề xuất kiến nghị cụ thể, rõ nội dung, rõ chủ thể thực hiện. Kết quả thẩm tra được chuyển đến Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kịp thời tổng hợp chung để báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện.

Tham dự Hội nghị liên tịch và chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND huyện liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc. Chuẩn bị báo cáo hoạt động của

tướng Chính phủ đã hết hiệu lực và từ tháng 4/2018 thực hiện theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg, ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách hỗ trợ phụ nữ người DTTS sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP, ngày 27/4/2015 của Chính phủ; theo dõi việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 tại xã Tân Cảnh, làng Đăk Chờ, xã Ngọc Tụ và thị trấn Đăk Tô.

³- Năm 2016: Khảo sát tình hình hỗ trợ bò sinh sản theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại thôn Kon Cheo và thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô.

- Năm 2017: Khảo sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các xã Ngọc Tụ, Đăk Trăm, Văn Lem. Tại Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã, thị trấn khảo sát nắm bắt việc khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT và những tồn tại hạn chế trong công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tại xã Pô Kô khảo sát thực tế nắm tình hình thực hiện cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho hộ nghèo.

- Năm 2019: Khảo sát tình hình thực hiện công tác giáo dục và đào tạo, thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh các trường học thuộc huyện quản lý. Khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 tại các xã, thị trấn.

- Năm 2020, Tiến hành khảo sát nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 tại 9 xã, thị trấn phục vụ công tác thẩm tra nội dung trình kỳ họp HĐND huyện.

- Năm 2021, Khảo sát kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135.

Ban Dân tộc, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề hàng năm trình kỳ họp HĐND huyện đảm bảo nội dung, thời gian quy định.

4. Các hoạt động khác

Tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy, của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát, khảo sát theo chương trình, kế hoạch với vai trò thành viên, thành phần mời dự. Tham dự các cuộc họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện, của UBND huyện và các ngành liên quan. Tham dự các hội nghị giao ban, chương trình làm việc của Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND xã, thị trấn. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng trong hoạt động giám sát, thẩm tra và tiếp công dân. Các thành viên của Ban tham dự các kỳ họp HĐND huyện và HĐND xã nơi đại biểu được bầu, dự họp Tổ đại biểu và thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo luật định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Dân tộc HĐND huyện đã tích cực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, khoa học và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đã quan tâm đẩy mạnh hoạt động khảo sát thực tiễn phục vụ công tác thẩm tra và giám sát. Thực hiện tốt vai trò phối hợp trong công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện. Tổ chức các đợt giám sát chuyên đề đảm bảo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các cuộc giám sát của Ban tuân thủ chặt chẽ quy trình giám sát, chuyên đề giám sát bao quát được các nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực dân tộc, đã được chú trọng nâng cao về chất lượng và hiệu quả. Báo cáo kết quả giám sát đánh giá sát thực, lập luận thuyết phục. Đa số các đề xuất, kiến nghị của Ban được UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết, được các đơn vị chịu sự giám sát đồng tình, thống nhất, có biện pháp thực hiện đem lại nhiều kết quả, tác động tích cực đến các lĩnh vực đời sống xã hội của nhân dân trên địa bàn huyện.

Có được kết quả như trên do Ban Dân tộc luôn được Thường trực HĐND huyện quan tâm, điều hòa các hoạt động và tạo điều kiện cho Ban thực hiện nhiệm vụ được giao. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban HĐND huyện và các cơ quan đơn vị liên quan trong các hoạt động. Thành viên của Ban nhiệt tình, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Những mặt còn hạn chế

Giám sát một số nội dung thuộc lĩnh vực dân tộc chưa sâu. Hoạt động thẩm tra chủ yếu phối hợp thực hiện, chưa có nội dung để Ban thẩm tra độc lập. Công tác chuẩn bị cho hoạt động thẩm tra nhìn chung chưa công phu, có một số nội dung báo

cáo thẩm tra khi thực hiện còn đơn giản, tính phân biệt và định hướng cho đại biểu HĐND huyện xem xét, trao đổi, thảo luận chưa cao.

3. Một số kinh nghiệm

Từ thực tiễn hoạt động có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, phải nắm vững các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và am hiểu tình hình thực tế các lĩnh vực ở địa phương để vận dụng trong quá trình thực hiện công tác thẩm tra, giám sát. Mỗi thành viên của Ban phải có kiến thức nhất định về pháp luật, nắm vững kỹ năng giám sát để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hai là, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, phát huy được trí tuệ của các thành viên Ban. Thường xuyên đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát. Đề xuất, kiến nghị đảm bảo chính xác, sát đúng với thực tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện.

Ba là, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Ban Dân tộc với các Ban HĐND huyện và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện chức năng giám sát lĩnh vực dân tộc trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kính trình HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu BDT, VT.

**TM. BAN DÂN TỘC
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nông Thị Thiệp